



ประกาศ

รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหาร ราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลฯ ว่า นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ความเป็น รัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงตามที่ลาออก และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ บังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายประชา มาลีนนท์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายเนวิน ชิดชอบ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอดิศร เพียงเกษ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายทนง พิทยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายกร ทัพพะรังสี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอดิษฐ์ โปธารามิก	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายวัฒนา เมืองสุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้	
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
นายสุริยะ จิรุงเรืองกิจ	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายเนวิน ชิดชอบ	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายทนง พิทยะ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประชา มาลีนนท์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
นายวัฒนา เมืองสุข	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นายอดิสร เพียงเกษ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลเอก ชัยนันทน์ เจริญศิริ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
นายปรีชา เลหาพงษ์ชนะ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายประวิช รัตนเพียร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี